

SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG 198 /BC-KBST

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 3 năm 2019

ĐẾN	Số: 2467
	Ngày: 12/3/2019
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019

1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong năm 2019 theo kế hoạch CCHC của KBNN và của UBND tỉnh. Từ đó triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Quyết định số 215/QĐ-KBNN ngày 14/01/2019 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của hệ thống Kho bạc Nhà nước và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019; Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 163/KH-KBST ngày 20/02/2019 kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của KBNN Sóc Trăng để triển khai tổ chức thực hiện tại KBNN tỉnh và các đơn vị KBNN huyện, thị xã trực thuộc.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện công khai minh bạch trong mọi hoạt động của Kho bạc như niêm yết các thủ tục hành chính trong chi thường xuyên và chi đầu tư XDCB tại nơi giao dịch để khách hàng tra cứu và thực hiện. Từ đó hạn chế được những hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm có thể xảy ra.

Triển khai tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản có liên quan của các cấp có thẩm quyền trong công tác cải cách hành chính theo thời gian có hiệu lực thi hành của từng loại văn bản.

2. Cải cách thể chế:

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Các văn bản hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trước khi phát hành đều được thẩm định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đảm bảo đúng theo quy định.

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

Quán triệt mục đích, yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về kiểm soát TTHC đến công chức theo Quyết định số 214/QĐ-KBNN ngày 14/01/2019 của Tổng Giám đốc KBNN ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát

thủ tục hành chính năm 2019 của hệ thống KBNN, để tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC theo đúng quy định.

Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc tại bộ phận giao dịch với khách hàng để khách hàng nắm bắt và thực hiện các TTHC; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

Tổ chức thực nhiệm kiểm soát chặt chẽ các TTHC được ban hành thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc, không tiếp nhận những hồ sơ, giấy tờ ngoài TTHC quy định, hạn chế tối đa việc đơn vị sử dụng ngân sách phải đi lại nhiều lần trong giải quyết các TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy:

Hướng tới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại và chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp theo xu thế phát triển chung của đất nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tại KBNN tỉnh và KBNN huyện, thị xã trực thuộc theo chỉ đạo của KBNN, theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức:

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hàng năm Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng rà soát, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, nhất là công chức trong quy hoạch, công chức mới tuyển dụng trình KBNN xem xét phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được KBNN phê duyệt, đơn vị chủ động bố trí sắp xếp cử công chức tham dự đúng thành phần và chỉ tiêu theo quy định.

Công tác luân phiên, luân chuyên, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định và kịp thời bổ sung, thay thế cấp trưởng nghỉ hưu theo chế độ, đảm bảo ổn định tổ chức.

6. Cải cách tài chính công:

Tổ chức thực hiện tốt dự toán thu, chi năm 2019 đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; hạch toán kế toán và quyết toán kịp thời, đúng chế độ quy định.

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính nội bộ. Tăng cường kiểm tra tự kiểm tra công tác quản lý tài chính nội ngành, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót nếu có, nhằm nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách

nhiệm và thái độ làm việc của công chức đối với việc chấp hành các quy định của Nhà nước.

7. Hiện đại hóa hành chính:

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN nhằm thực hiện cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN. Để việc triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc đạt kết quả, KBNN Sóc Trăng đã có Tờ trình số 199/TTr-KBST ngày 04/3/2019, trình Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Chỉ thị triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Tiếp tục thực hiện vận hành hiệu quả chương trình trao đổi văn bản eDocTC nhằm hạn chế tối đa việc trao đổi, gửi văn bản giấy trong hệ thống KBNN.

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- KBNN (Văn phòng);
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP (04 bản).



Trần Đình Ân